



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
สังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ประกอบ
คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วินิจฉัยประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
 - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
 - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
 - ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด
๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
ถึงแม้ว่าจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

๔. สำหรับผู้ประสงค์ ...

๔. สำหรับผู้ประสงค์จะขอทราบผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ให้ยื่นร้องขอทราบผลคะแนนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หากเป็นกรณียื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ และจะไม่พิจารณาผู้ที่ส่งเอกสาร เกินระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบท้าย ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ที่	เลขประจำตัวสอบ		ชื่อ - นามสกุล	
๑	๐๐๕	นางสาว	นุชจรรย์	ต้องใจ
๒	๐๒๙	นางสาว	ไพจิตรรา	ธนะคำ
๓	๐๕๐	นางสาว	วรินทร์รัชต์	ปัญญาอินทร์
๔	๐๐๙	นางสาว	เจียมจิต	บัวคลี
๕	๐๒๕	นางสาว	กรรณิกา	วงศ์ทิพย์
๖	๐๑๐	นางสาว	พัชรินทร์	แสนมะโน
๗	๐๕๑	นางสาว	สุเบญญา	เฟื่องมณี
๘	๑๓๕	นางสาว	เจนจิรา	ขันยาเป้า
๙	๑๑๓	นางสาว	ภรัญชิตา	ชูเกียรติวนา
๑๐	๐๑๒	นางสาว	ปวีณสุดา	เตชะปลุก
๑๑	๐๐๖	นาย	เกียรติศักดิ์	สิทธิชัย
๑๒	๐๘๖	นาย	วิเศษณ์	นันทะเสน
๑๓	๒๐๔	นาย	สุรศักดิ์	กำมะหยี่
๑๔	๐๕๙	นาย	ณัฐนนท์	จันทร์เที่ยง

๐๓/๗/๖๕